

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 02 năm 2023

Số 213 - TB/VPTU

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
tại buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh**

Ngày 24 tháng 02 năm 2023, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thăm và làm việc với tập thể lãnh đạo, giảng viên, người lao động, đại diện học viên các lớp đang đào tạo tại Trường Chính trị tỉnh. Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hóa; đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Tài chính, Nội vụ, Xây dựng và UBND thành phố Thanh Hóa.

Sau khi đi kiểm tra thực tế khu giảng đường, ký túc xá; nghe đại diện Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh giới thiệu Phương án quy hoạch, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Nhà trường, Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 729-KL/TU ngày 14/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và tiến độ triển khai xây dựng trường chính trị đạt chuẩn; nghe ý kiến của các đại biểu tham dự buổi làm việc; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận như sau:

1- Về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh:

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động Nhà trường trong lãnh đạo, quản lý, xây dựng Trường Chính trị tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Tỉnh. Đặc biệt, sau 01 năm thực hiện Kết luận số 729-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoạt động của Nhà trường có nhiều chuyển biến tiến bộ. Việc xây dựng trường chính trị đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương được quan tâm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có nhiều đổi mới; hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được tăng cường. Văn hoá trường Đảng, kỷ luật, kỷ cương nền nếp được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong Nhà trường được chú trọng. Đội ngũ cán bộ, giảng viên được củng cố, kiện toàn, có chuyên môn tiến bộ cả về năng lực, chuyên môn, bản lĩnh chính trị, có ý thức vươn lên vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Trường Chính trị tỉnh vẫn còn những mặt hạn chế. Việc khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra theo Kết luận số 729-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chậm. Nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị chưa có nhiều đổi mới. Hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học còn dàn trải, thiếu các công trình trọng điểm đề tư vấn, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh. Công tác phối hợp giữa Nhà trường với các ban, sở, ngành, địa phương chưa chặt chẽ, thiếu sự gắn kết giữa công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, sử dụng cán bộ. Số lượng, cơ cấu cán bộ, giảng viên, nhân viên chưa hợp lý; tỷ lệ nhân viên hành chính, phục vụ vẫn còn cao...

2- Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Trường Chính trị tỉnh là một trong những trung tâm lớn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của Tỉnh. Với bề dày lịch sử và truyền thống vẻ vang gần 75 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà trường đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Để tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của Trường Chính trị tỉnh; phấn đấu đạt chuẩn mức 1 trong năm 2023, đạt chuẩn mức 2 trong năm 2025; Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tập thể lãnh đạo, giảng viên, người lao động Nhà trường cần tập trung lãnh đạo, điều hành, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng trường chính trị đạt chuẩn; đặc biệt là Kết luận số 729-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và học viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm đối với sự phát triển của Nhà trường. Trước mắt, Nhà trường cần rà soát, đánh giá đầy đủ, khách quan kết quả sau 01 năm thực hiện Kết luận số 729-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 trên tất cả các mặt công tác và các tiêu chí xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương; những hạn chế, yếu kém, những việc tồn đọng, kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch cụ thể, cá thể hóa trách nhiệm và đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời hoặc kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết phù hợp.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng gắn học lý luận với nâng cao năng lực thực hành, vừa trang bị tầm nhìn, tư duy chiến lược, phương pháp làm việc khoa học, vừa gắn với việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế; phát huy tính sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu của học viên. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, quản lý, phục vụ các lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn lãnh đạo các cấp...; tiếp tục làm tốt công tác đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Hòa Phấn (Nước CHDCND Lào).

- Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhu cầu thực tế; chủ động chuyển giao các kết quả

nghiên cứu, tổng kết thực tiễn; tăng cường phổ biến, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở; kịp thời phản biện, tư vấn, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền những chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển.

- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị Nhà trường, bảo đảm dân chủ, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp; xây dựng văn hóa trường Đảng chuẩn mực, kiểu mẫu, có bản sắc riêng. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình đổi mới, sáng tạo trong hoạt động của Nhà trường; đẩy mạnh phong trào thi đua “Nghiên cứu tốt, tham mưu tốt, quản trị tốt, dạy - học tốt, tư vấn tốt”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường.

- Chủ động rà soát, đề xuất với cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Nhà trường đồng bộ, hiện đại theo lộ trình xây dựng trường chính trị đạt chuẩn và phù hợp với nguồn lực của Tỉnh; đồng thời, huy động các nguồn lực hợp pháp để mua sắm, nâng cấp, cải tạo, thay thế thiết bị hư hỏng, phục vụ công tác giảng dạy, học tập của giảng viên, học viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyên đổi số, đáp ứng yêu cầu quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng trường đạt chuẩn.

- Chăm lo xây dựng Đảng và các đoàn thể, làm cho Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh thực sự là một đảng bộ gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; đi đầu trong phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, có chiến lược lâu dài để đào tạo cán bộ giảng viên trẻ; khuyến khích cán bộ, giảng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ và bồi dưỡng sau tiến sĩ tại các trường đại học uy tín; đồng thời thu hút giảng viên có trình độ cao về Trường công tác hoặc tham gia giảng dạy. Khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, qua đó phát huy năng lực, uy tín của đội ngũ này, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại Nhà trường.

3- Về một số kiến nghị, đề xuất

- Về đề nghị xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý đánh giá trước, trong và sau đào tạo, bồi dưỡng: Trường Chính trị tỉnh tăng cường phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương trong công tác quản lý cán bộ đang học tập tại Nhà trường, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định về nền nếp học tập.

- Về đề nghị phê duyệt chương trình, kế hoạch tổng kết thực tiễn theo giai đoạn và hằng năm; ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ tổng kết thực tiễn; chỉ định, đặt hàng, giao nhiệm vụ cho Trường Chính trị tỉnh đảm nhiệm các nhiệm vụ tổng kết phù hợp: Ghi nhận đề nghị này và sẽ xem xét trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trường Chính trị tỉnh chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tổng kết thực tiễn, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

- Về đề nghị tổ chức kỳ thi xét thăng hạng giảng viên chính để Nhà trường đạt đủ các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 trong tháng 3/2023: Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét, tham mưu sớm tổ chức kỳ thi theo quy định, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Về đề nghị xem xét giảm biên chế tối đa 5% để đáp ứng nhiệm vụ theo Kết luận số 729-KL/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tạo điều kiện cho Nhà trường phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu chuẩn mức 2 vào năm 2025: Trường Chính trị tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; chủ động sắp xếp lại cơ cấu đội ngũ giảng viên, nhân viên hành chính bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường.

- Về đề nghị sớm phê duyệt quy hoạch, ưu tiên nguồn lực đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường theo hướng đồng bộ, hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn: Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng xem xét các đề xuất, kiến nghị cụ thể của Trường Chính trị tỉnh và khẩn trương báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Văn phòng Tỉnh uỷ thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh để Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Đảng đoàn HĐND tỉnh;
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh;
- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thành ủy, UBND thành phố Thanh Hóa;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Đỗ Quốc Cảnh